

# ขอชว่นตั้งองค์กรสินเชื่อ หลังแบงก์ยังไม่ปล่อยกู้

**ผู้จัดการรายวัน** - ผู้ประกอบการเสนอตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมา  
กำกับดูแลสินเชื่อ เพื่อสามารถใช้ในการผลิตสินค้าอย่างแท้จริง  
โดยรัฐบาลทวงเงินปล่อยกู้ผ่านเอ็กซิแมงก์-อัดฉีดผู้ส่งออก  
เสนอนายรัฐมนตรีในที่ประชุมกรอ.แนด้านนายแบงก์ยังไม่ปล่อยกู้  
ขอแก้ปัญหาเอ็นพีแอลก่อน

นายวิโรจน์ อมตกุลชัย เลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เม็ด  
เผยว่า แผนการดำเนินการเพื่อการปล่อยกู้ของสถาบันการเงิน เพื่อ  
จะให้ป็นหลักการสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จำเป็นจะต้อง  
เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอย่างเร่งด่วน

หากมาตรการดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ  
ไม่มีเงินไปลงทุนในการซื้อวัตถุดิบมาผลิต ซึ่งจะมีปัญหาต่อ  
เนื่องอีก ทั้งนี้ทางแก้ไขเห็นว่าควรจะมีการจัดตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมา  
ดูแลสินเชื่อวงวดใหม่ที่จะปล่อยกู้สู่ภาคธุรกิจ เพื่อให้แผนการปล่อยกู้  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จริง

ในขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ต่างอ้างว่า ไม่กล้าเสี่ยงปล่อยกู้  
เพราะเกรงว่าปัญหานี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จะเพิ่มสูงขึ้น  
ดังนั้นแนวทางแก้ไขควรจะมีการจัดตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมาดูแล  
สินเชื่อวงวดใหม่ที่จะปล่อยกู้ ว่าจะต้องเกิดความเชื่อมั่นทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้  
ซึ่งแผนการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  
ร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) ที่มีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐ  
มนตรีเป็นประธาน เพื่อประสานงานให้มีการจัดตั้งต่อไป

เขากล่าวถึงกรณีทีธนาคารพาณิชย์ยังไม่ยอมปล่อยกู้ให้ว่า  
รัฐบาลจะต้องหาเงินวงวดใหม่อัดฉีดเงินให้กับธนาคารเพื่อการส่ง  
ออกและนำเข้า(ชสน.) เพื่อนำมาปล่อยกู้แก่ผู้ส่งออกเพราะวิธีการนี้  
จะทำให้ผู้ส่งออกได้รับประโยชน์โดยตรง สามารถสร้างรายได้แก่  
ประเทศ โดยเงินวงวดใหม่นี้จะสามารถกู้ผ่านมาจากหลายแหล่งไม่  
ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(เอทีบี) องค์กรช่วยเหลือ  
ทางเศรษฐกิจแห่งญี่ปุ่น(ไออีซีเอฟ) หรือเงินกู้มียาชวาแพสน

นอกจากนี้จะต้องจัดความสำคัญของการปล่อยกู้ หากรัฐจะ  
พิจารณาเน้นแผนการสร้างรายได้แก่ประเทศ ก็ต้องจัดเงินกู้ให้กับ  
สินค้าใน 10 ราย อันดับแรกที่ส่งออกสูงสุด เช่น อุตสาหกรรม  
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า อาหาร สิ่งทอ รองเท้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการปล่อยกู้ของชสน. นั้นน่าจะมีการ  
เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันที่เน้นการใช้หลักทรัพย์สิน หรือใช้บุคคลค้ำ

## ■ ขอบวน

ประกันมาเป็นการดูถึงผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า

นายวิโรจน์ยังได้กล่าวถึงกรณีทางธนาคารมีแนวคิดที่จะแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อช่วยเหลือเอกชนนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่แบงก์เองก็ต้องเลือกกิจการที่เห็นว่าจะสามารถทำการได้อย่างดีจึงค่อยแปลงหนี้เป็นทุน ดังนั้นปัญหาที่คือจะไม่ได้เป็นการดำเนินงานแบบครอบคลุมได้ทั้งหมด

### แบงก์เมินขอแก้เอ็นพีแอลก่อนปล่อยกู้

ด้านนายแบงก์ยังประเมินทิศทางแบงก์ยังคงต้องเร่งปรับหนี้ด้วยคุณภาพและเสริมเงินกองทุนให้แข็งแกร่ง

นายสถาพร ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานต่างประเทศธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงทิศทางของธนาคารพาณิชย์ในการปรับตัวในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ว่าต้องเข้าใจว่าปัญหาใหญ่ที่ทุก ๆ ธนาคารกำลังประสบอยู่คือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่ทั้งระบบมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมากโดยตนคิดว่าจากนี้และในปีหน้าเกือบทุกธนาคารต้องเร่งแก้ไขหนี้เอ็นพีแอลให้ปรับลดลงเป็นอันดับแรกและต้องเสริมเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามมาตรฐานบีไอเอสให้ได้ตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนดคือ 8.50 ซึ่งคาดว่าในส่วนกองทุนชั้นที่ 2 นั้นทางธนาคารพาณิชย์คงจะเข้าขอความช่วยเหลือทุก ๆ ธนาคารเนื่องจากทางการเปิดช่องไว้

ส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 นั้นคงต้องแล้วแต่สถานะของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีความแตกต่างกันไป โดยถ้าธนาคารพาณิชย์ใดมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เพียงพอและแข็งแกร่งก็ไม่ต้องเพิ่มทุน แต่ถ้าธนาคารใดที่มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไม่พอก็ต้องเร่งดำเนินการเพิ่มเงินกองทุนให้เพียงพอ

นายสถาพรกล่าวถึงการปล่อยสินเชื่อเชื่อว่าจากสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตน้อยในขณะนี้ ทางธนาคารพาณิชย์ต้องคิดหนักในเรื่องการปล่อยสินเชื่อและต้องคัดเลือกธุรกิจที่ดี แต่ตรงนี้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุนโดยทางธนาคารยังมีนโยบายปล่อยสินเชื่อแต่ลูกค้าที่มีความแข็งแกร่งมีไม่มากนัก สิ่งที่สำคัญต้องเร่งฟื้นฟูบริษัทให้มีทุนที่แข็งแกร่งรวมถึงตลาดหุ้นต้องปรับตัวดีขึ้นด้วย

“ตอนนี้เป็นการชะลอตัวมากวมถึงธนาคารพาณิชย์ก็ประสบกับการขาดทุนจากสินเชื่อด้วยคุณภาพเพิ่มทางออกคือบริษัทต้องเร่งหาผู้ร่วมทุนหรือเพิ่มทุนเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป” นายสถาพรกล่าว

แหล่งข่าวจากวงการธนาคารกล่าวว่า ปัญหาในขณะนี้ที่สถาบันการเงินไม่สามารถจะปล่อยกู้ให้กับเอกชนทั้งหมดเพราะเอกชนจำนวนไม่น้อยพฤติกรรมไม่ดีกล่าวคือ ไม่ยอมจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทำให้หลายธนาคารต้องสั่งเลิกในการปล่อยกู้ ■